



STANDARD™ REUNIFICATION METHOD

TRAO TRẢ HỌC SINH CHO CHA MẸ

Có thể có một số trường hợp xảy ra tại trường khiến cho phụ huynh phải đón học sinh theo cách chính thức và có sự kiểm soát. Quá trình trao trả học sinh dưới sự kiểm soát được gọi là đón trả, và có thể cần thiết vì những lý do như thời tiết, mất điện, sự kiện nguy hiểm, mối đe dọa bên ngoài trường học hoặc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tại trường học. Phương thức Đón trả Học sinh Thông thường là một thủ tục giúp cho quy trình đón trả trở nên dễ nắm bắt hơn và ít lộn xộn hơn cho tất cả những người liên quan.

Bởi vì việc trao trả dưới sự kiểm soát không phải là một sự kiện thường xuyên sau giờ học, nên việc đón trả có thể diễn ra ở một địa điểm khác chứ không phải là ở trường nơi học sinh theo học. Nếu địa điểm này là một trường học khác thì học sinh cũng có thể được trao trả dưới sự kiểm soát.

THÔNG BÁO

Phụ huynh có thể được thông báo theo một số cách. Nhà trường hoặc học khu có thể sử dụng hệ thống điện thoại hoặc tin nhắn văn bản hàng loạt của mình. Trong một số trường hợp, học sinh có thể được yêu cầu gửi tin nhắn cho phụ huynh. Tin nhắn văn bản về việc đón trả mà học sinh gửi phụ huynh có thể như sau: *"Trường đã đóng cửa, bố/mẹ hãy đón con lúc 3:25 tại cổng chính. Bố/mẹ nhớ mang theo giấy tờ tùy thân nhé."*

YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ

Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ được thông báo rằng học sinh sẽ được đón trả dưới sự kiểm soát, có một số yêu cầu mà phụ huynh hoặc người giám hộ nên biết. Đầu tiên, mang theo giấy tờ tùy thân. Điều này sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các bước trong quá trình đón trả. Thứ hai, hãy kiên nhẫn. Quá trình đón trả phải đảm bảo sự an toàn cho học sinh và chuyển giao quyền giám hộ từ nhà trường cho phụ huynh hoặc người giám hộ được công nhận.

NẾU PHỤ HUYNH KHÔNG THỂ ĐÓN CON THÌ SAO?

Khi phụ huynh không thể đến địa điểm đón trả ngay lập tức, học sinh sẽ chỉ được giao cho những người từng được xác định là người liên hệ khẩn cấp của học sinh. Nếu không, nhà trường sẽ giữ học sinh cho đến khi phụ huynh có thể đến đón.

NẾU HỌC SINH TỰ LÁI XE ĐẾN TRƯỜNG THÌ SAO?

Có thể có những trường hợp học sinh không được phép mang xe ra khỏi bãi đỗ xe. Trong trường hợp này, phụ huynh nên đến đón học sinh. Trong một số trường hợp, học sinh trung học có thể được tự ra về.

Thông tin Đón trả (VUI LÒNG IN RÕ BẢNG)

Chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh để xuất trình cho nhân viên của học khu.

Tên học sinh

Lớp của học sinh Số điện thoại di động của học sinh

Tên người đón học sinh

Chữ ký

Số điện thoại của người đón học sinh

Mối quan hệ với học sinh được đón

School personnel completes:
Photo identification matches name of person picking up student?
Yes or No

Phụ huynh hoàn thành:

Viết in hoa tên của học sinh một lần nữa Lớp của học sinh

Giáo viên **School personnel completes upon release of student**

Ngày sinh của học sinh TIME INITIALS OTHER

CÁCH THỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH ĐÓN TRẢ

Về phần học sinh, nhà trường yêu cầu học sinh giữ trật tự và yên tĩnh trong lúc chờ cha mẹ đến đón. Học sinh có thể được yêu cầu nhấn tin cho cha mẹ hoặc người giám hộ của mình. Học sinh cũng được yêu cầu không gửi các tin nhắn văn bản khác ở trong hoặc ngoài trường học hoặc khu vực đón trả. Trong quá trình đón trả, nên sử dụng mạng di động ở mức tối thiểu.

THẺ ĐÓN TRẢ

Về phần phụ huynh, có một vài bước cần thực hiện. Nếu lái xe đến trường, phụ huynh nên chú ý hơn đến vấn đề giao thông và các phương tiện khẩn cấp. Nên đỗ xe đúng nơi quy định và không bỏ xe lại. Phụ huynh được yêu cầu đến khu vực "Check-in" (Làm thủ tục) Đón trả và xếp hàng theo chữ cái đầu tiên trong họ của học sinh. Trong khi xếp hàng, phụ huynh được yêu cầu cầm thẻ đón trả. Đây là loại thẻ được đục lỗ và sẽ được tách ra trong quá trình này. Ở cả mặt trên và mặt dưới của thẻ có một số thông tin giống nhau được lặp lại. Phụ huynh được yêu cầu hoàn thành tất cả các phần của thẻ.

Trong trường hợp đón chung nhiều học sinh, cần hoàn thành một thẻ riêng cho mỗi học sinh.

MANG THEO GIẤY TỜ TÙY THÂN ĐỂ LÀM THỦ TỤC CHECK-IN

Trong quá trình check-in, chúng tôi cần xác nhận danh tính và quyền giám hộ của người đón. Thẻ được tách ra và nửa dưới được trả lại cho phụ huynh.

Từ khu vực "Check-in", phụ huynh được chỉ dẫn đến khu vực "Đón trả". Ở đó, sẽ có tùy phái viên lấy nửa dưới của thẻ và mang đến Khu vực Tập kết Học sinh để bàn giao (các) học sinh được đón.

Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, phụ huynh có thể được mời vào tòa nhà để cung cấp thêm một vài thông tin.

PHÒNG VẤN VÀ TRAO ĐỔI Ý KIẾN

Trong một số trường hợp, phụ huynh có thể được thông báo rằng cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành một cuộc điều tra và cần thực hiện vài cuộc phỏng vấn. Trong trường hợp xấu, phụ huynh có thể được mời qua một bên để trao đổi về các thông tin cấp cứu hoặc y tế.

